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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา 
ครั้งที่ 8/2564 

วันอังคารที ่2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.   
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
        ------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ ที่ปรึกษา 
2. ดร.ชุมพล                       พรประภา ประธานกรรมการ 
3. พล.อ.อ.ภคชาติ กฤษณะพันธุ์ กรรมการ 
4. ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด กรรมการ 
5. ดร.วิชา  จุ้ยชุม กรรมการ                       
6. รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด กรรมการ 
7.  นายวิรัช  โหตระไวศยะ กรรมการ 
8. รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ กรรมการ 
9. นายสาโรจน์ อนันตอวยพร กรรมการ 
10. ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล กรรมการ 
11. ผศ.ณัฐ  แก้วสกุล กรรมการและเลขานุการ 
12. นางดวงใจ เนตระคเวสนะ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุม (ออนไลน์) 
1.   ดร.พยุง  ศักดาสาวิตร รองประธานกรรมการ 
2.   นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ กรรมการ  
3. ดร.จีรศักดิ์ หมุนข า กรรมการ 
4. รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ กรรมการ 
5. นายเรืองศักดิ์ ภูธรธราช กรรมการ 
6. ผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง กรรมการ 
7. ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง กรรมการ  
8.  ศ.ดร.สมพร ธุรี กรรมการ    
9. ผศ.ดร.นาถรพี ตันโช กรรมการ    
10.  ผศ.จิตรลดา ตรีสาคร กรรมการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ออนไลน์) 

1. ผศ.สมคิด สวนศรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
  คณะศิลปศาสตร์ 

2. ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จ าเริญกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

4. ผศ.มาโนช บุญทองเล็ก รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

5. รศ.วสันต์ กันอ่ า รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
  คณะบริหารธุรกิจ 

6. ผศ.ดร.จิรศักดิ ์ ปรีชาวีรกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

7. รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
  คณะพยาบาลศาสตร์ 

8.  ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
                                                                  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

9. ผศ.ดร.ศรินญา สังขสัญญา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
                                                                 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

10. นายณัฐชัฐ แพกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

11. ว่าที่ร้อยตรี ผศ.กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

12. นางสาวนิตยา พุทธธรรมรักษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
  คณะการแพทย์บูรณาการ 

13. ดร.เบญจพร มีพร้อม คณะศิลปศาสตร์ 
14. นางสาวปณิตา จ้อยทองมูล ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กองพัฒนานักศึกษา 
15. นางธิดารัตน์ โสดา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กองพัฒนานักศึกษา 
16. นางกรุณา จุฑาพันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา 
17. นางประจวบ ถวายทาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

  กองพัฒนานักศึกษา 
18. นางสาววารุณี มีมุ่งบุญ ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

  กองพัฒนานักศึกษา 

19. นางสาวฐิติรัตน์ เริ่มสอน หัวหน้าฝ่ายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  กองพัฒนานักศึกษา 
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20. นางน้ าอิง มาลัย  หัวหน้าฝ่ายสุขภาพและอนามัย 
  กองพัฒนานักศึกษา 

21. นายสุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
   กองพัฒนานักศึกษา 
22. นายสุพจน์ ลานนท์ หัวหน้าฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ ์กองพัฒนานักศึกษา 
23. นายเมษา คงเจริญ กองพัฒนานักศึกษา 
24. นายเทียมเมฆ ไชยคง กองพัฒนานักศึกษา 
25. นางสาวเบญจวรรณ   พลอุทัย กองพัฒนานักศึกษา 
26. นางสาวศศิชา เครือกนก กองพัฒนานักศึกษา 
27.  นายเจริญวัศ หมู่เจริญ ประธานสภานักศึกษา 

28. นายกัญจน ์ โอวาทปัณพร สภานักศึกษา 

29. นายศิวกร  อนรรฆธนะกุล  นายกองค์การนักศึกษา 

30. นายดนัยณัฐ  ฉายา  องค์การนักศึกษา 
31. นายเอกชัย สุขชัย ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                                            
32. นางสาวพนิดา เศรษฐานันท์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา  13.40 น 

ดร.ชุมพล พรประภา ประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา 
กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2564 และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
      1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                     - ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ยังมีอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรเร่งด าเนินการให้นักศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 90 และในส่วนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ ก็ควรให้ไดร้ับการฉีดวัคซีนร้อยละ 95 และจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสฯ ดังกล่าว ท าให้นักศึกษา
ได้รับผลกระทบในเรื่องต่างๆ จึงขอให้น าประเด็นที่นักศึกษาได้รับผลกระทบ น าเสนอเข้ามาให้คณะกรรมการฯ 
ไดร้ับทราบและพิจารณา เพ่ือหาแนวทางด าเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่อไปด้วย 
  - การด าเนินงานในส่วนของการตรวจสอบภายใน การประเมินความเสี่ยง หลักธรรมาภิบาล  
มหาวิทยาลัยฯ ควรให้ความส าคัญกับการด าเนินงานดังกล่าวด้วย เพราะมีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
ด้านการพัฒนานักศึกษา เช่น การบรรจุต าแหน่งงาน การโอนย้ายต าแหน่งงาน ฯลฯ รวมถึงการปรับปรุงกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพ่ือเตรียมการรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

 มติที่ประชุม รับทราบ          
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 1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ                                        
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ  แก้วสกุล (เลขานุการคณะกรรมการฯ)  รายงานจ านวนการตอบรับ 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 8/2564  ดังนี้ 
  - คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมมังคลอุบลฯ จ านวน  9 ราย และทาง
ออนไลน์ จ านวน 13 ราย ทั้งนี้ กรรมการฯ รายประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งได้รับการเลือกตั้ง เมื่อ
วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 คือ อาจารย์สาโรจน์ อนันตอวยพร ได้แนะน าตัวต่อที่ประชุมฯ 
  - จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทางออนไลน์ จ านวน 25 ราย ประกอบด้วย รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/หัวหน้าฝ่ายกองพัฒนานักศึกษา/ผู้แทนผู้น านักศึกษา 
  - จ านวนผู้น าเสนอข้อมูลฯ ทางออนไลน์ จ านวน 4 ราย ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/ศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน/หัวหน้าฝ่ายกองพัฒนานักศึกษา 
 

                         มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 7/2564  
                         เม่ือวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564  
 จากการประชุมคณะกรรมการ นโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันอังคารที ่
5 ตุลาคม 2564 นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและจัดส่งให้คณะกรรมการพิจารณา และได้
ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งมีประเด็นส าคัญในการประชุม ดังนี้ 
  1. รับทราบการรายงานการด าเนินกิจการ/ประกอบอาชีพของศิษย์เก่าที่ประสบผลส าเร็จ
และศิษย์ปัจจุบันที่หารายได้พิเศษระหว่างเรียน 
      - ศิษย์เก่า อ.ดร.สันติ พิเชฐชัยกุล สาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประติมากรเอก
ระดับโลก ปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธานมูลนิธิพุทธสันติ ประธานบริษัทสันติศิลปะโลก และเป็นเจ้าของ
พิพิธภัณฑ์หอศิลป์สันติศิลปะโลก คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะควรเชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู้และสร้างแรง
บันดาลใจให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 

     - ศิษย์ปัจจุบัน นายปฐมฤกษ์ ทรัพย์สถิตย์ สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  
หารายได้พิเศษระหว่างเรียน เช่น การรับจ้างท าการแสดง การรับจ้างแต่งหน้า การเข้าร่วมประกวดในงานต่างๆ  
ซึ่งรายได้ขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ได้รับการว่าจ้างในแต่ละเดือน คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรวางแผนและ
หาแนวทางเพ่ือให้มรีายได้เพ่ิมมากขึ้นและมีงานท าอย่างต่อเนื่อง 
  2. รับทราบการรายงานผลการด าเนินการ รายการ “ชวนกันมานั่งคุย” โดยการเชิญ 
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มีประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง วิธีคิด การเป็นผู้ประกอบการผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ 
  3. รับทราบแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการพูดการจัดกิจกรรมแข่งขันโต้วาที โดยแบ่ง
ออกเป็นกิจกรรม อบรมการใช้วาทศิลป์และกิจกรรมการแข่งขันโต้วาที คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าเป็น
โครงการที่ดีควรมีการจัดโครงการเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ดร.ชุมพล พรประภา (ประธานฯ) แจ้งความประสงค์
ให้การสนับสนุนเงินรางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล และเงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 อีกจ านวน 1 รางวัล 



      รายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 8/2564            5 

 4. รับทราบการรายงานผลการด าเนินการโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ 
(From Gen Z to be CEO) คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะขอให้ทุกคณะสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาสนใจ
เข้าร่วมโครงการ เพราะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และสามารถกระตุ้นการเป็นผู้ประกอบการได้หลายรูปแบบ 
 5. รับทราบการรายงานผลการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โดยกองพัฒนา
นักศึกษา ได้ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานักศึกษาของกระทรวง  อว. ในด้านการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา 
เสริมสร้างความรู้และทักษะทางอาชีพ คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการติดตามถึงผลลัพธ์ด้วยว่าผู้ที่
เข้ามาเรียนรู้ได้รับความรู้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างไรไดบ้้าง  

 6. รับทราบการรายงานการแนะแนวศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 โดยได้ด าเนินการแนะแนว 
การศึกษาต่อ  2 รูปแบบ ทั้งในลักษณะ Walk in และรูปแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (Covid–19) คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะควรมีข้อมูลที่สามารถรับนักศึกษาได้ในแต่ละคณะ และ
คณะควรก าหนดคุณสมบัติ เกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในการรับนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชา/คณะ อย่างชัดเจน 
        7. ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ (นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ) ได้เสนอขอให้มหาวิทยาลัยฯ   
ควรด าเนินการหาแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประสบเหตุอุทกภัย  และการจัด
กิจกรรมเพ่ือเป็นการสร้างรายได้และต่อยอดน าไปสู่การเป็นผู้ประกอบการได้ เช่น กิจกรรมที่ให้นักศึกษาแต่ละคณะ 
จัดท าสินค้าจ าหน่ายในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่มาประยุกต์ใช้
และผลิตเป็นสินค้าที่มีความน่าสนใจ ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 
มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1  การรายงานการด าเนินกิจการ/ประกอบอาชีพของศิษย์ เก่าที่ประสบผลส าเร็จ  

และศิษย์ปัจจุบันที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) เป็นเลิศ จากการเข้าร่วมโครงการ “Step up TOEIC 
พลิกสู่ World Class  ส าหรับ RMUTT Premium Students” 

 -  ศิษย์เก่า  
           นายเอกชัย สุขชัย  ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ (เดิม) ปัจจุบันคือคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลังจากส าเร็จการศึกษาเมื่อปี 2548 ได้ท างานที่สถานีโทรทัศน์กัมพูชา  
อยู่ประมาณ 1 ปี หลังจากนั้นกลับมาท างานที่เมืองไทย โดยได้ท างานเกี่ยวกับงานออกแบบ งานประติมากรรม 
และเมื่อสั่งสมความรู้ประสบการณ์ต่างๆ จากการท างานและมีความพร้อมจึงได้เปิดกิจการเป็นของตนเองในนาม
บริษัท วีไซนแลบ จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบดีไซน์ ออกแบบป้าย ออกแบบโฆษณา ซึ่งผลงาน
ที่ท าให้เริ่มเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับคือได้รับรางวัลสุริยะศศิธร จากกรมประชาสัมพันธ์ หลังจากนั้นได้ขยาย
กิจการเพ่ิมข้ึนในส่วนของงานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม เว็บไซต์สื่อการตลาดทางออนไลน์ ฯลฯ  และเมื่อเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ได้มีการวางแผนและปรับรูปแบบการด าเนินงาน 
ให้สามารถอยู่รอดได้จึงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เช่น การปรับการด าเนินงานเป็นในรูปแบบของออนไลน์มากขึ้น 
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 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - ขอให้มีการเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  

โคโรนา (Covid-19) ที่จะเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจอยู่รอดกับสถานการณ์ดังกล่าวได้ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

        - ศิษย์ปัจจุบัน 
          นางสาวพนิดา  เศรษฐานันท์  เรียนจบชั้นมัธยมตอนต้นจากโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 

จ.ร้อยเอ็ด จบชั้นมัธยมตอนปลายจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี และศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ที่ มทร.ธัญบุรี สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย-เคมีและสีสิ่งทอ ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงแรงบันดาลใจที่ช่วยผลักดัน 
ให้คะแนนสอบ TOEIC อยู่ในระดับที่สูง โดยมีความคาดหวังว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถน าผลคะแนนนี้
ไปยื่นเพ่ือประกอบอาชีพได้ และการได้รับทุนการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลคะแนนการสอบ
ภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล รวมถึงการเข้าร่วมโครงการ“Step up TOEIC พลิกสู่ World Class  
ส าหรับ RMUTT Premium Students” ซึ่งจัดโดยคณะศิลปศาสตร์ นอกจากแรงบันดาลใจที่กล่าวมาแล้วนั้น  
สิ่งที่ท าให้ได้คะแนนอยู่ในระดับที่สูงคือ การเตรียมความพร้อมและการเตรียมตัวสอบ ได้แก่ การเรียนกับสถาบัน
กวดวิชา การฝึกท าข้อสอบย้อนหลัง การหมั่นท่องค าศัพท์ การเรียนรู้เทคนิคต่างๆ เพ่ือท าให้คะแนนสูงขึ้น 
นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาในการท าข้อสอบ จากแรงบันดาลใจและความพากเพียรดังกล่าว จึงท าให้ 
ผลคะแนนสอบ TOEIC อยู่ในระดับคะแนนที่สูงขึ้น (คะแนน LISTENING ได้คะแนนเต็ม 495 คะแนน และ
คะแนน READING ได้คะแนน 435 คะแนน จากคะแนนเต็ม 495) ผลรวมคะแนน คือ 930 คะแนน 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  - มหาวิทยาลัยควรรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาที่ได้ผลคะแนนการสอบ TOEIC อยู่ในระดับดี
และได้รับทุนการศึกษาส าหรับผู้ที่มีผลคะแนนสอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีจ านวนเท่าใดและ 
จากคณะใดบ้าง และควรท าสื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตัวอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยได้รับทราบว่า 
ผู้ที่สอบได้คะแนนดีนั้น มีการเตรียมความพร้อมในการสอบและมีแรงบันดาลใจอย่างไรบ้าง โดยน าเสนอผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของ TikTok และรายงานให้ที่ประชุมรับทราบด้วย 
  - การให้โอกาสนักศึกษาได้ค้นหาตนเองตามความสนใจและความถนัดที่จะเรียน หากเรียน
ไปแล้วไม่ตรงกับความต้องการ มหาวิทยาลัยฯ ก็ได้มีการแนะน าให้นักศึกษาสามารถเปลี่ยนสาขาหรือเปลี่ ยน
คณะได้ เพ่ือท าให้การเรียนประสบความส าเร็จนั้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ถึงจุดแข็งในกรณีนี้ โดยผ่านช่อง
ทางการแนะแนวการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแรงดึงดูดความสนใจของผู้สมัครในการที่จะเลือกศึกษาต่อที่ 
มทร.ธัญบุรี 
  - มหาวิทยาลัยฯ ควรท าหนังสือชื่นชมไปยังสถานศึกษาเดิมของนักศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาเดิม
ทราบว่านักเรียนที่จบจากสถานศึกษาของท่านนั้น มีผลการสอบภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี และมหาวิทยาลัย
ควรมีการเพิ่มโควตาให้กับสถานศึกษานั้นๆ ด้วย 
  - นักศึกษาควรเลือกที่จะท างานกับหน่วยงานองค์กรต่างชาติก่อน เพ่ือเป็นการฝึกประสบการณ์ 
การท างาน และได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรที่ดี รวมถึงการได้รับรายได้ท่ีสูงขึ้นด้วย 



      รายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 8/2564            7 

  ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ได้ขอให้ประธานสภาคณาจารย์ฯ ซึ่งมาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ไดพิ้จารณาแผนงาน/โครงการที่เด่นๆ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาหรืออาจารย์ 
โดยมีแนวคิดสมัยใหม่มาน าเสนอต่อคณะกรรมการ ซึ่งหากคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี
และมีประโยชน์ ก็อาจจะมีรางวัลให้ด้วย 

 มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองพัฒนานักศึกษา 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ฯลฯ  พิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

3.2  การรายงานผลการด าเนินรายการ “ชวนกันมานั่งคุย” 
       สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 7/2564 
กองพัฒนานักศึกษา ได้รายงานผลการด าเนินกิจกรรมชวนกันมานั่งคุย EP.1 “จากลูกจ้างเป็นผู้ประกอบการ” 
และ EP.2 “การเรียนรู้นอกห้องเรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ” ให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงผลการด าเนินกิจกรรม
ไปแล้ว นั้น  
      ในการประชุมครั้งนี้ นายสุรชัย  รุ่งเรืองกุลวนิช หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
กองพัฒนานักศึกษา ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการด าเนินกิจกรรมชวนกันมานั่งคุย EP.3 “แรงบันดาลใจ...
จุดเริ่มต้นสู่ความส าเร็จ”เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (ZOOM) โดยได้รับเกียรติจาก 
ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ (นายนิรุตติ นิลแก้ว) และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
(นายนรากานต์ จีนศรี) ได้มาบอกเล่าถึงประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงการ 
หารายได้พิเศษต่างๆ ที่สามารถน ามาต่อยอดเป็นอาชีพได้ ซึ ่งมีนักศึกษาชั้นปีที ่ 1 -5 เข้าร่วมกิจกรรม  
ทั้งนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90 ของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
และจากการด าเนินกิจกรรมจะมีประเด็นค าถามต่างๆ ที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็น ได้แก่ ความรู้
ที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการใช้ชีวิตประจ าวันอย่างไรบ้าง 
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมในครั้งถัดไป และอาชีพที่คาดหวังหลังจบการศึกษา ซึ่งจากการสรุปข้อมูลแล้ว
พบว่าอาชีพที่นักศึกษาคาดหวัง ได้แก่ ธุรกิจส่วนตัว CEO ผู้บริหาร พยาบาล วิศวกร ครู/อาจารย์ ฯลฯ 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - ขอให้พิจารณาปรับชื่อรายการของกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้มีความน่าสนใจและสามารถสื่อ
ให้เห็นถึงภาพการด าเนินกิจกรรมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกองพัฒนานักศึกษา พิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 4.1  การรายงานผลการด าเนินงานพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  

       ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ด าเนินการจัดประชุมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
กับสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 
        1.  เพ่ือร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร  
      2.  เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะทางด้านวิชาการ   
และวิชาชีพ 
       3.  เพ่ือรับนักเรียน / นักศึกษา ส าหรับเข้าศึกษาใน มทร. ธัญบุรี  
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   ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวชิาการ (MOU) กับสถานศึกษา 

จ านวน 433 แห่ง และจะมีการลงนามบันทึกความร่วมมือเพ่ิมเติม โดยได้ก าหนดการจัดพิธีลงนามแบบ

ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting  รายละเอียด ดังนี้ 

       รอบที่ 1 วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. ส าหรับสถานศึกษาใหม่ที่ยัง 

ไม่เคยลงนามกับ มทร.ธัญบุรี และได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา  

จ านวน 12 แห่ง เข้าร่วมพิธีลงนามผ่านระบบ Zoom Meeting ส่วนสถานศึกษาอีก 16 แห่ง แจ้งความประสงค์

ขอลงนามทางไปรษณีย์ รวมทั้งสิ้น จ านวน 28 แห่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  รอบที่ 2 วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. จะด าเนินการต่ออายุในการ
ลงนามความร่วมมือ (MOU) ให้กับสถานศึกษาเก่าที่เคยลงนามกับ มทร.ธัญบุรีแล้ว ซึ่งจะครบอายุสัญญา 
ในเดือนพฤศจิกายน 2564 จ านวน 123 แห่ง  

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - ควรมีข้อมูลแสดงให้เห็นว่าจากการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถานศึกษา จ านวน 
433 แห่ง มีนักศึกษาเข้าศึกษาต่อจ านวนเท่าไร และเมื่อมีการลงนามความร่วมมือเพ่ิมเติมอีก จ านวน 28 แห่ง  
ท าให้จ านวนนักศึกษาเข้ามาศึกษาเพ่ิมข้ึนอีกเท่าไร 
 - ควรมีการจัดท าสื่อเพ่ือใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารข้อมูลไปยังสถานศึกษาต่างๆ 
เช่น การจัดตั้งกลุ่มไลน์เครือข่ายสถานศึกษา และ/หรือด าเนินการประสานข้อมูลโดยจ้างนักศึกษาในโครงการ 
หารายได้พิเศษระหว่างเรียนมาช่วยในการประสาน ติดตามข้อมูล ส่งข่าวสารไปยังสถานศึกษาต่างๆ  

 มติที่ประชุม รับทราบ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  พิจารณา
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
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 4.2  การรายงานการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 
       ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่ า
มหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบโควตา 
ปวช./ปวส. โดยก าหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 
 
  ทั้งนี้ ข้อมูลดังตารางข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ

(ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564) ซึ่งจ านวนผู้สมัครฯ จะเพ่ิมขึ้นอีกต่อไปจนกว่าจะปิดรับสมัคร จึงจะได้น าข้อมูลที่สมบูรณ์
เสนอต่อที่ประชุมให้ได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของแต่ละคณะให้มีความน่าสนใจ รวมทั้ง

การจัดท าแผนเชิงรุกในการรับนักศึกษา และควรเปิดโอกาสทางการศึกษา เช่น การให้โควตาเพ่ิมข้ึน 
 - ขอให้น าเสนอข้อมูลของคณะที่มีนักศึกษาเข้าเรียนจ านวนน้อย ต่อที่ประชุมเพ่ือจะได้พิจารณา

ถึงสาเหตุและหาแนวทางการด าเนินการแก้ไข   
 - การรายงานข้อมูลการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา ควรเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 

อย่างน้อย 2 ปี เพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจนและง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา ต่อไป 

 มติที่ประชุม รับทราบ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พิจารณาด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
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 4.3 การรายงานความคืบหน้าการให้บริการจัดฉีดวัคซีน COVID-19 แก่นักศึกษา เพิ่มเติม 
          มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประสานหน่วยให้บริการในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โรงพยาบาลธัญบุรี และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในการส่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เข้ารับการฉีดวัคซีน เพ่ือเป็นการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ โดยสรุปข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสฯ รายละเอียด  
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - ขอให้สรุปถึงสาเหตุของข้อมูลที่นักศึกษาไม่ต้องการฉีดวัคซีนว่ามีเหตุผลประการใด เช่น  
มีโรคประจ าตัว ผู้ปกครองไม่อนุญาตให้ฉีด เป็นต้น รวมถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้ฉีดมีเหตุผลเนื่องจากอะไร เช่น รอวัคซีน 
ยังไม่ถึงก าหนดการฉีด  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกองพัฒนานักศึกษา พิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรรมการ  

รองอธิการบดี (รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์) ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันพุธที่ 10 
พฤศจิกายน 2564 จะมีนักศึกษาอีกจ านวนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID-19) 
ประมาณ 196 คน และนักศึกษาต่างชาติอีก จ านวน 4 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ ห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  
โดยได้รับความอนุเคราะห์การจัดสรรวัคซีนส าหรับนักศึกษา จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยมหาวิทยาลัยฯ จะเปิด
ภาคการศึกษา ที่ 2/2564 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 จึงมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการ 
สุ่มตรวจ ATK ให้กับนักศึกษาในแต่ละคณะ เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อฯ และเมื่อสุ่มตรวจแล้ว
หากพบผู้ติดเชื้อไวรัสฯ จะได้รีบด าเนินการส่งเข้ารับการกักตัวและเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
- มหาวิทยาลัยควรเตรียมแผนรองรับโดยมีการสุ่มตรวจ ATK ให้กับนักศึกษาและบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยฯ อย่างน้อยทุก 2 อาทิตย์ และตรวจอย่างสม่ าเสมอ 
- มหาวิทยาลัยควรเตรียมความพร้อมเพ่ือความปลอดภัยของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  5.1 - 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
  6.1 นโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา 
         กรรมการฯ (นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ) ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าเสนอแผนนโยบาย
ในการพัฒนากิจการนักศึกษา โดยสรุปมาเป็นประเด็นว่าจะมีการพัฒนานักศึกษาอย่างไร เพ่ือให้คณะกรรมการฯ  
ไดพิ้จารณาและหาแนวทางวางกรอบนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ตามชื่อของคณะกรรมการฯ ชุดนี้ ต่อไป 

  มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการ 
 
  6.2  แจ้งก าหนดการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที ่9/2564   

    ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งก าหนดการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา 
ครั้งที่ 9/2564  ในวันพุธที ่1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
ปิดประชุมเวลา 16.40 น. 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ  แก้วสกุล   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

นางดวงใจ  เนตระคเวสนะ      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


